



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 33/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

เพื่อให้การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

กรรมการอำนวยการ

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมมิ่ง)	รองประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร. ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กวรรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุพิสิทธิ์	ฝึกฝน)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุมิตรรา	คุณวัฒน์บัณฑิต)	กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์กมลชนก	สกลธวัฒน์)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนิดา	ศิริกุลวิเชฐ	ที่ปรึกษา
อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร	หัวหน้า
อาจารย์บุญฤทธิ	บุญมา	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กุลนิดา	ปลื้มปิติวิริยะเวช	กรรมการ
อาจารย์อรทัย	ชวนนิยมตระกูล	กรรมการ
อาจารย์พรวิวัฒน์	เทียนศรี	กรรมการ
อาจารย์สุดธิดา	ศรีจันทร์	กรรมการ
อาจารย์ณภภาภัช	พรหมแก้วงาม	กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์	กรรมการ

กรรมการฝ่ายประสานงานจัดเครื่องบูชาพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธรูป ณ ห้องผู้อำนวยการ

อาจารย์ณัฐริญา	ชินะพัฒน์วงศ์	หัวหน้า
อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ	กรรมการ

กรรมการฝ่ายจัดเครื่องเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ จัดดอกไม้บูชาพระ และจัดดอกไม้ในพิธี

อาจารย์รัชดาวัลย์	ปลั่งเกียรติยศ	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย	กรรมการ
อาจารย์ทิพวัลย์	ตาปนานนท์	กรรมการ
อาจารย์ศยามล	นามสุบิน	กรรมการ
อาจารย์อุษาสุดา	ภูษณสุวรรณศรี	กรรมการ
อาจารย์ไมริสา	ขันทีท้าว	กรรมการ
อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ	กรรมการ
อาจารย์พรวิวัฒน์	เทียนศรี	กรรมการ

กรรมการฝ่ายรับ - ส่งพระสงฆ์

อาจารย์กัมปนาท	ไชยรัตน์	หัวหน้า
อาจารย์วิทยานนท์	ชาวสังข์	กรรมการ
อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์	กรรมการ
อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี	กรรมการ

กรรมการฝ่ายประสานงานจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

อาจารย์ศยามล	นามสุบิน	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์	บุบผโชติ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง	ศุภอุทุมพร	กรรมการ
อาจารย์อมรินทร์	อำพลพงษ์	กรรมการ
อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์	กรรมการ
อาจารย์สิทธิชัย	สิงหเสนา	กรรมการ
นายอนพัทธ์	กิตต์นพศักดิ์	กรรมการ
นางสาวชลธิมา	แซ่เอี้ยว	กรรมการ

กรรมการฝ่ายประสานงานมอบอาหารเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา ณ ศูนย์บริการวัดชินจุฬาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุตมั่ง	หัวหน้า
อาจารย์สุพิสันธ์	ฝึกฝน	กรรมการ
อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต	กรรมการ
อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์	กรรมการ

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

อาจารย์สุพิสันธ์	ฝึกฝน	หัวหน้า
นายนิพนธ์	รักประทานพร	กรรมการ
นางสาวณัฐฐา	แก่นประกอบ	กรรมการ

กรรมการฝ่ายธุรการ

นายโชคชัย	ชลันธร	หัวหน้า
นางรำไพโร	ทองคำ	กรรมการ

กรรมการฝ่ายการเงิน

นางสหทัยา	เกาจะนิต	หัวหน้า
นางสาวอาภัสรา	จันทร์ดี	กรรมการ

กรรมการฝ่ายงบประมาณ

อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล	หัวหน้า
อาจารย์ณภากาศ	พรหมแก้วงาม	กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์	กรรมการ
นางสาวมยุรี	มาสา	กรรมการ
นางสาวปัทมา	ชูชื่น	กรรมการ

กรรมการฝ่ายพัสดุ

นางสาวมนัสวี	ประทุมทิพย์	หัวหน้า
นางสาวเบญจวรรณ	จันทร์ไต้	กรรมการ

กรรมการฝ่ายแสง เสียง บันทึกวีดิทัศน์ และจัดทำวีดิทัศน์ในงาน

นายพิเชษฐ์	ล้ำมกิจจา	หัวหน้า
นายสังวาลย์	บุตรกันหา	กรรมการ
นางสาวสุรัตน์	ไชยพัฒน์	กรรมการ

กรรมการฝ่ายประเมินผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ	กรรมการ
นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ

กรรมการฝ่ายจัดภัตตาหารถวายพระ และจัดอาหารเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา ณ ศูนย์บริการวัดชินจุฬา

นางสาวกรองแก้ว	สรนันท์	หัวหน้า
นางสาวจันทร์ทิมา	บุญพุด	กรรมการ
นางสาวจิรภา	ไพโรจน์	กรรมการ
นางนวน	ตางจรงราช	กรรมการ
นางระว่าง	ศรีโมรา	กรรมการ
นางสีนวน	ก้านขุนทด	กรรมการ
นางสาววรรณดี	นวลงาม	กรรมการ
นางสมคิด	สุขสุวรรณ	กรรมการ
นางมณฑิยา	รักสุข	กรรมการ
นางอริษา	นيرةจักษ์	กรรมการ
นายสุทัศน์	สุวรรณรัตน์	กรรมการ
นายบุญช่วย	สมอบ้าน	กรรมการ

กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และยานพาหนะ

นายพรชัย	นระราศรี	หัวหน้า
นายจำลอง	ฝอยโคกสูง	กรรมการ
นายทองลุน	ตางจรงราช	กรรมการ
นายพีเชร	อู่แก้ว	กรรมการ
นายเสกสัน	จิตต์มงคล	กรรมการ
นางสาวสาคร	สิงห์ทอง	กรรมการ
นางสุนันท์	เกตุเหล็ก	กรรมการ
นายประมวล	พะยอมหอม	กรรมการ
นายธีระยุทธ	อุทกะปิตานนท์	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พรพรม ชัยฉัตรพรสุข

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และรองคณบดีคณะครุศาสตร์